



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามรราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามรราชวิทยาลัย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ข้อ ง. การย้ายกรณีเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามรราชวิทยาลัยนั้นสังกัดอยู่ ดำเนินการประกาศ ตำแหน่งว่างในสาขาวิชาที่รับย้าย คุณสมบัติ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ องค์กรประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์คะแนน ขั้นต่ำที่จะได้รับการพิจารณาเข้ามาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามรราชวิทยาลัย ที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/ว ๖๒๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามรราชวิทยาลัย พิษณุโลก จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง	เลขที่ตำแหน่ง	วิชาเอกที่ต้องการจำเป็น	หมายเหตุ
๑	ครู	๒๘๐	สังคมศึกษา	
๒	ครู	๑๑๔๖๓๔	ชีววิทยา	

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งแบบรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือผู้ที่ยื่นความประสงค์ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารามรราชวิทยาลัย กรณีการย้ายเพื่อ พัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษา ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (กรณีต่างเขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน ๕ ชุด ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนด ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ส.ต.ต.

(นพดล นพเคราะห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์